



Title :	ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ - พัฒนาคศ.ให้สอดคล้องประชาคมอาเซียน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์
Date :	ปีที่ 46 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ-พัฒนาคศ. ให้สอดคล้องประชาคมอาเซียน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมแสนหวี เสริมนวัตกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการลงทุนระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาวาเรีย กับประเทศไทย (BTACC) ในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา การผลิตบุคลากร การให้บริการทางการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การส่งเสริมนวัตกรรม และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการศึกษาและเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานรองรับประชาคมอาเซียน โดยพิธีการครั้งนี้ผู้บริหารทั้งสามฝ่ายได้

มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการโดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนหลายแขนงมาร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งประกอบด้วย ดร.ชุมพล เทียงธรรม ประธาน Bavarian Thai Academic Cooperation Center นายเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหาร คุณสันติ แก้วมาลอย ผู้จัดการทั่วไป Thai Smart Card คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่าย สำนักประสานธุรกิจ และคุณสำราญ ธรรมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการ

บดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มาร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลีตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นารี จิตรรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัชย์ มุ่งไธสง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนเสถียรกุล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์รัชภูมิ แซ่ไซ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการ อาจารย์ภูริภักดิ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.